



รางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๙

ประเภทผู้บริหารการศึกษา

นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์

นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ปัจจุบัน อายุ ๕๕ ปี จบการศึกษา กศ.บ เอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน และ กศ.ม การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยความใฝ่รู้ จึงได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น หลักสูตรเตรียมผู้บริหารโรงเรียนมัธยม รุ่นที่ ๒๓ อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาคุณภาพครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (ระฆังฆาน ๒) อบรมเชิงปฏิบัติ การผลิตสื่อการสอน อบรมเส้นทางสู่ผู้บริหารโรงเรียน ระดับ ๙ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อสังคม

นายสุรศักดิ์ เริ่มดำรงตำแหน่งผู้บริหารครั้งแรกในปี ๒๕๕๓ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญจังหวัดบุรีรัมย์และดำรงตำแหน่งต่างๆเรื่อยมา ได้แก่ผู้อำนวยการสามัญจังหวัดอุบลราชธานีรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในระหว่างที่เป็นผู้บริหารอยู่นั้น ก็ได้ศึกษาเพิ่มเติม ความรู้อยู่ตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง

นายสุรศักดิ์ เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานด้วยใจรักในวิชาชีพ มีหลักการบริหารงานในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ บริหาร จัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคนิคการบริหารงานด้านต่างๆ การ นิเทศเสนอแนะ และพัฒนาการตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อพัฒนา ครูผู้สอน นักเรียน และชุมชนให้ มีส่วนร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

จากการที่เป็นนักบริหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม จนได้รับ รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับการยกย่อง อาทิ เข็มวิทย์ฐานะสถาบันพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภท ๓ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จาก คุรุสภาประจำปี ๒๕๕๔ นายสุรศักดิ์ เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการทำงาน ปฏิบัติงานตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด และควบคุมดูแลบุคลากร ในสังกัดให้อยู่ในระเบียบวินัยอยู่ตลอด มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีความเป็น ผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน

นายสุรศักดิ์เป็นผู้บริหารที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ ในการทำงานที่แน่วแน่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างงานการศึกษาเพื่อพัฒนา สังคมสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนเน้นการพัฒนาเป็นระบบ ทั้งบุคลากร องค์กร สำนักงานและสถานศึกษา ตลอดจน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมนำความรู้ มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ที่มาข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๕๐). **ที่ระลึกงานวันครู ครั้งที่ ๕๑**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,หน้า ๑๑๖-๑๑๗.